

## วิจัย

เรื่อง ความต้องการเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต วิชาการขาย 1 ของนักเรียน  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1 แผนกวิชาการบัญชี  
ภาคเรียนที่ 2 /2554

โดย

นางสกุลรัตน์ ปันเพชร

แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อเรื่องการค้นคว้า ความต้องการเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตวิชา การขาย 1 ของนักเรียนระดับ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1 แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2/2554  
ผู้วิจัย นางสกุศลรัตน์ ปิ่นเพชร

### บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต ประกอบการเรียนวิชา ภูมิเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพ ท่าคูม อำเภوتاคูม จังหวัดสุรินทร์ ประชากรในการศึกษา คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 1 จำนวน 40 คน เครื่องมือในการศึกษา คือ แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและนำเสนอด้วยตารางประกอบความเรียงแบบบรรยายผลการศึกษาพบว่า

1. ปัญหาใช้อินเทอร์เน็ตประกอบการเรียนวิชา การขาย 1 ของนักเรียนที่มีปัญหาปานกลางในด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต คือ การขาดความชำนาญ และทักษะพื้นฐานในการใช้อินเทอร์เน็ต ด้าน การให้บริการของวิทยาลัยฯ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ขาดประสิทธิภาพ ด้านระบบคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สืบค้นข้อมูลมีความเร็วที่ต่ำ และระบบไฟฟ้าในห้องให้บริการอินเทอร์เน็ต ขัดข้องและมีปัญหาอยู่เสมอ

2. ความต้องการเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตประกอบการเรียนวิชา การขาย 1 ของนักเรียนมีความ คือ อบรม ต้องการฝึก ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ โดยมีให้คำแนะนำต้องการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ การกำหนดช่วงเวลาได้มากขึ้น ต้องการพัฒนาทักษะการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สืบค้นข้อมูลได้ เร็วขึ้น และจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าในห้องให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่องการสืบค้นข้อมูลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักเรียนเห็นว่าควรจัดเวลาครูที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านอินเทอร์เน็ตมา ให้ความรู้กับนักเรียน ปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ จัดตารางให้บริการที่แน่นอน และปรับปรุงสถานที่ให้มีความกว้างขวาง สะดวกสบาย เกิดเครื่องปรับอากาศให้มีความเย็นอย่างทั่วถึง ส่วนการ สืบค้นข้อมูลความรู้ของเนื้อหา วิชา การขาย 1 นั้น ควรกำหนดระยะเวลาในการค้นคว้าให้มาก และควรแนะนำ ชื่อเว็บไซต์ให้ด้วย